

****ข้อแตกต่างระหว่างข้าราชการ กับ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข****

ข้อ	ข้าราชการ	พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
1	บริหารกำลังคน/บริหารงานบุคคล ภายใต้หลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.พ. กำหนด	บริหารกำลังคนตามการบริหารงานบุคคล โดยคณะกรรมการพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต้องมีกรอบอัตรากำลังคนที่เป็นภาพรวมของส่วนราชการ สำหรับการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามประกาศฯ
2	การบรรจุ ต้องมีอัตราว่าง และมีเงินงบประมาณ หรือได้รับการอนุมัติตำแหน่งตั้งใหม่จาก ก.พ. หรือ ครม.	การบรรจุ ต้องมีกรอบอัตราว่าง และได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในแต่ละปี
3	มี 4 กลุ่ม ได้แก่ ทัวไป, วิชาการ, อำนวยการ, บริหาร	มี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภททัวไป 1)กลุ่มเทคนิค บริการ และบริหาร ทัวไป 2)กลุ่มวิชาชีพ 3)กลุ่มเชี่ยวชาญ และ ประเภทพิเศษ
4	-อัตราเงินเดือนตามบัญชีที่ ก.พ. กำหนด -เงินเพิ่มเพื่อการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบการคลัง	อัตราเงินเดือน 1.2 เท่าของอัตราเงินเดือนข้าราชการ (เฉพาะสายงานวิชาชีพ)
5	เลื่อนเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง ภายในวงเงินร้อยละ 6	เลื่อนค่าจ้างปีละ 1 ครั้ง ภายในวงเงินร้อยละ 6 ต่อปี เท่าข้าราชการ
6	-เงินประจำตำแหน่ง -เงิน พตส.	-ไม่มีเงินประจำตำแหน่ง -มีสิทธิรับเงิน พตส. เหมือนข้าราชการ
7	ย้ายได้	เหมือนข้าราชการ
8	สิทธิการลาประเภทต่างๆ รวมลาศึกษา ฝึกอบรม	เหมือนข้าราชการ โดยเฉพาะมีสิทธิการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และ ปฏิบัติการวิจัย
9	เครื่องราชอิสริยาภรณ์	ไม่มีสิทธิได้รับ
10	เกษียณอายุราชการเมื่ออายุครบ 60 ปี	เป็นระบบสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี สามารถต่อสัญญาได้ และเลิกจ้างเมื่ออายุครบ 60 ปี ยกเว้นบางตำแหน่งที่มีลักษณะงานต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรือความชำนาญพิเศษด้านใดด้านหนึ่ง สามารถจ้างผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี ได้
11	บำเหน็จ/บำนาญ	ไม่มีสิทธิได้รับ
12	กองทุน กบข.	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
13	แหล่งเงิน งบประมาณ จากงบประมาณแผ่นดิน	แหล่งเงิน จากเงินบำรุงของหน่วยบริการ
14	สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง เช่น เบิกค่ารักษาพยาบาล การศึกษาของบุตร ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น	-ได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคม เช่น ค่ารักษาพยาบาล การสงเคราะห์บุตร การว่างงาน เงินชราภาพ เป็นต้น และค่ารักษาพยาบาลสำหรับทายาทสายตรง ใช้สิทธิ 30 บาทพลัส -สิทธิในการรับบริการสินเชื่อบุคคลออมสิน/ธนาคารอาคารสงเคราะห์ -สิทธิบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย
